



ที่ สธ ๐๓๑๒/ว ๑๖

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟู  
ผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี  
ตำบลประชาธิปไตย อำเภอธัญบุรี  
จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๓๐

๒๗ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ดประจำปี ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบูรณาการกิจการการศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ใบสมัครรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ดแต่ละประเภท

๒. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีผลงานแต่ละประเภท

ด้วยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี มีการจัดประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติเป็นประจำทุกปี และจะมีการมอบรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ดเพื่อประกาศเกียรติคุณ ผู้ที่มีผลงานด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด ผู้ติดยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๔ จากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี จำนวน ๕ ประเภท ดังนี้

๑. รางวัลธัญญารักษ์อวอร์ดประเภทบุคคลที่มีผลงานด้านการบริหารจัดการหรือพัฒนานโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด ผู้ติดยาเสพติด ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

๒. รางวัลธัญญารักษ์อวอร์ดประเภทบุคคลที่มีผลงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล

๓. รางวัลธัญญารักษ์อวอร์ดประเภทบุคคลที่มีผลงานวิชาการด้านการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด การป้องกัน และการแก้ไขปัญหายาเสพติด ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

๔. รางวัลธัญญารักษ์อวอร์ดประเภทบุคคลที่มีผลงานด้านการดูแลช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดในชุมชน ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

๕. รางวัลธัญญารักษ์อวอร์ดประเภทชุมชน/หมู่บ้านที่มีผลงานด้านการดูแลช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีจึงขอให้หน่วยงานส่งรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจำปี ๒๕๖๔ โดยสามารถ Download หลักเกณฑ์การประเมินและใบสมัคร จาก [www.pmnidat.go.th](http://www.pmnidat.go.th) หรือ QR code หรือรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยส่งผลงานในรูปแบบรูปเล่มและ Electronic file (Microsoft word และ pdf file) ไปยังกลุ่มงานพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด และ E-mail address : [tyr.hadcg@gmail.com](mailto:tyr.hadcg@gmail.com) ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้มอบหมายให้นางสุภา อัครจันทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๕๙๑๙ ๓๒๔๑ เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา)

ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

กลุ่มงานพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด

โทร. โทรสาร ๐ ๒๕๓๑ ๙๙๔๓

นาง อ. รุ่งเยาวรรณี

- อก.
- บศ.
- พศ.
- สก.
- สศ.
- วน.

สภ.ค. สป.
รับที่ ๐๖๖๖
วันที่ ๕ ๙ ๒๕๖๔ 2564
เวลา 11.13

คุณสมบัติ/หลักเกณฑ์การคัดเลือกรางวัลดีเยี่ยมรางวัลอวอร์ด  
ปีพุทธศักราช ๒๕๖๕

ประเภท	คุณสมบัติ	หลักเกณฑ์	คะแนน
<p>ประเภท ๑ บุคคลที่มีผลงานด้านการบริหารจัดการหรือพัฒนานโยบายการแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด หมายถึง เป็นบุคคลที่มีการริเริ่มสร้างสรรคการบริหารจัดการและพัฒนานโยบายการแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบใหม่ มีการส่งเสริม สนับสนุน และการพัฒนาโยบายการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดได้ผลสำเร็จเป็นรูปธรรมและบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแนวทางการบริหารจัดการและพัฒนาและพัฒนานโยบายการแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดได้นำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานต่างๆจนเป็นที่ยอมรับ</p>	<p>๑. เป็นผู้บริหารที่กำหนด เสนอ หรือนำนโยบายการแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบใหม่ ผู้การปฏิบัติ</p> <p>๒. เป็นบุคคลที่ดำเนินการบริหารจัดการหรือพัฒนานโยบายการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๓ ปี</p>	<p>๑. ผลงานเด่น</p> <p>๑๑ เป็นผู้ริเริ่มสร้างสรรคการบริหารจัดการ หรือ กำหนด เสนอ หรือนำนโยบายการแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบใหม่</p> <p>๑๒ มีการนำนโยบายในข้อ ๑๑ ผู้การปฏิบัติ อย่างชัดเจนและ มีประสิทธิภาพ</p> <p>๑๓ มีผลลัพธ์ของการนำนโยบายการแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ผลงานเป็นที่ยอมรับ (ในระดับจังหวัด หรือ ระดับภาค หรือระดับประเทศ) และมีการขยายผลการดำเนินงานในการบำบัดฟื้นฟูพัฒนาไปสู่หน่วยงานอื่นๆ</p> <p>๒. ผลงานเด่นอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหรือพัฒนานโยบายการแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด</p>	<p>๓๐๒</p> <p>๓๐๓</p> <p>๓๐๔</p> <p>๓๐๕</p>

หมายเหตุ ความหมายของผลงานรูปแบบใหม่ หมายถึง ผลงานที่เกิดขึ้นใหม่หรือผลงานที่ผู้ยื่นทำแล้วประสบความสำเร็จ ผู้เข้าประกวดนำไปปรับปรุงพัฒนาเกิดผลสำเร็จ หรือได้ผลดีเป็นรูปธรรมชัดเจน หรือการพัฒนาต่อผลงานเดิมทำให้เกิดผลลัพธ์ดีขึ้นอย่างชัดเจน

คุณสมบัติ/หลักเกณฑ์การคัดเลือกรางวัลวิทยากรช่ออรุณ  
ปีพุทธศักราช ๒๕๖๔

ประเภท	คุณสมบัติ	หลักเกณฑ์	คะแนน
<p>ประเภท ๒ บุคคลที่มีผลงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด</p> <p>หมายถึง บุคคลที่ริเริ่มสร้างสรรคการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ประกอบด้วย กิจกรรมการดำเนินงานในการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดทั้งระบบสมัครใจ ระบบบังคับบำบัด และระบบต้องโทษ มีการพัฒนาการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และทิศทางนโยบายในการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม รวมทั้งมีระบบการติดตามดูแลส่งต่ออย่างเป็นระบบร่วมกับภาคีเครือข่ายทำให้ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดได้อย่างต่อเนื่องสามารถดูแลตนเอง ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีการขยายผลการดำเนินงานในการบำบัดฟื้นฟูพัฒนาไปสู่หน่วยงานต่างๆจนเป็นที่ยอมรับ</p>	<p>๑. เป็นบุคคลที่ได้ดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในสถานพยาบาลฯ ตามกฎหมาย อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๓ ปี</p>	<p>๑. ผลงานเด่น</p> <p>๑.๑ เป็นการริเริ่มสร้างสรรคการดำเนินงานบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบใหม่</p> <p>๑.๒ จากข้อ ๑.๑ มีการนำสู่การปฏิบัติ อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ</p> <p>๑.๓ มีผลลัพธ์การดำเนินงานบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ผลการทำงานเป็นที่ยอมรับ (ในระดับจังหวัด หรือ ระดับภาค หรือ ระดับประเทศ) และมีการขยายผลการดำเนินงานในการบำบัดฟื้นฟูที่พัฒนาไปสู่หน่วยงานอื่นๆ</p> <p>๒. ผลงานเด่นอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด</p>	<p>๓๐ คะแนน</p> <p>๓๐ คะแนน</p> <p>๓๐ คะแนน</p>

หมายเหตุ ความหมายของผลงานรูปแบบใหม่ หมายถึง ผลงานที่เกิดขึ้นใหม่หรือผลงานที่ผู้ยื่นทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จ ผู้เข้าประกวดฯนำไปปรับปรุงพัฒนาเกิดผลสำเร็จ หรือได้ผลดีเป็นรูปธรรมชัดเจน หรือการพัฒนาต่อยอดผลงานเดิมทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน

คุณสมบัติ/หลักเกณฑ์การคัดเลือกรางวัลวิทยากรช่ออรุณ  
ปีพุทธศักราช ๒๕๖๔

ประเภท	คุณสมบัติ	หลักเกณฑ์	คะแนน
<p>ประเภท ๓ บุคคลที่มีผลงานวิชาการด้านการบำบัดรักษา ผู้เสพยาเสพติด การป้องกัน และการแก้ไขปัญหายาเสพติด (ในกลุ่มสารเสพติดที่ผิดกฎหมาย) หมายถึง บุคคลที่สร้างสรรค์ มีการพัฒนา/ผลิตผลงานวิชาการด้านการบำบัดรักษา ผู้เสพยา/ผู้ติดยาเสพติด การป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ไม่น้อยกว่า ๓ ปี</p>	<p>๑. เป็นผู้ริเริ่มสร้างสรรค์ มีการพัฒนา/ผลิตผลงานวิชาการด้านการบำบัดรักษา ผู้ติดยาเสพติด การป้องกัน และการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในรูปแบบใหม่ๆ จนประสบผลสำเร็จ โดยมีการประเมินผลลัพธ์เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน และมีผลงานวิจัยที่ช่วยพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม</p> <p>๒. ใช้ศักยภาพการเป็นนักวิชาการเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและความก้าวหน้าทางวิชาการจนเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ (ในระดับจังหวัด ระดับภาค หรือระดับประเทศ)</p> <p>๓. ผลงานเด่นอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด การป้องกัน และการแก้ไขปัญหายาเสพติด</p>	<p>๕๐ คะแนน</p> <p>๕๐ คะแนน</p> <p>๒๐ คะแนน</p>	<p>๕๐ คะแนน</p> <p>๕๐ คะแนน</p> <p>๒๐ คะแนน</p>

หมายเหตุ ความหมายของผลงานรูปแบบใหม่ หมายถึง ผลงานที่เกิดขึ้นใหม่หรือผลงานที่ผู้สมัครทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จ ผู้เข้าประกวดฯนำไปปรับปรุงพัฒนาเกิดผลสำเร็จ หรือได้ผลดีเป็นรูปธรรมชัดเจน หรือการพัฒนาต่อยอดผลงานเดิมทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน



คุณสมบัติ/หลักเกณฑ์การคัดเลือกรางวัลเกียรติคุณ

ปีพ.ศ. ๒๕๖๔

ประเภท	คุณสมบัติ	หลักเกณฑ์	คะแนน
<p>ประเภท ๕ ชุมชน/หมู่บ้านที่มีผลงานด้านการดูแลช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด</p> <p>หมายถึง ชุมชน/หมู่บ้านที่มีการริเริ่มสร้างสรรค์การดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนโดยเน้นหลักเมตตาธรรม ซึ่งมีเครือข่ายความร่วมมือในการทำงานด้านยาเสพติดในชุมชนทั้งจากภาคครอบครัว ประชาชน ผู้นำชุมชนและหน่วยงานภาครัฐเข้ามาส่วนร่วมทั้งในระบบการเฝ้าระวัง การป้องกันการใช้สารเสพติด การดูแลช่วยเหลือในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ใช้/ผู้เสพยาเสพติดในชุมชน และส่งต่อผู้ติดยาเสพติดให้รับการบำบัดฟื้นฟูที่เหมาะสม โดยมีระบบการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ใช้/ผู้เสพยาเสพติดให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชนได้ตามปกติ มีอาชีพสุจริตที่สามารถเลี้ยงตนเองได้เป็นที่ยอมรับในสังคม และมีการขยายผลการดำเนินงานด้านการดูแลช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดไปสู่ชุมชน/หมู่บ้านต่างๆ จนเป็นที่ยอมรับ</p>	<p>๑. เป็นชุมชน/หมู่บ้านที่มีด้านป้องกันและการดูแลช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดในชุมชน เช่น มีกิจกรรมซึ่งป้องกันในชุมชน/หมู่บ้าน มีการติดตาม ดูแลช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด</p> <p>อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๓ ปี</p>	<p>๑. ผลงานเด่น</p> <p>๑.๑ เป็นชุมชน/หมู่บ้านที่มีการริเริ่มสร้างสรรค์ด้านการป้องกันและดูแลช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดในชุมชนในรูปแบบใหม่</p> <p>๑.๒ จากข้อ ๑.๑ มีการนำสู่การปฏิบัติ อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ</p> <p>๑.๓ มีผลลัพธ์การดำเนินงานด้านการป้องกันและดูแลช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดในชุมชนเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ผลงานเป็นที่ยอมรับ (ในระดับจังหวัด หรือ ระดับภาค หรือระดับประเทศ)</p> <p>๒. ผลงานเด่นอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและดูแลช่วยเหลือผู้เสพยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน</p>	<p>๓๐ คะแนน</p> <p>๓๐ คะแนน</p> <p>๓๐ คะแนน</p> <p>๑๐ คะแนน</p>

หมายเหตุ ความหมายของผลงานรูปแบบใหม่ หมายถึง ผลงานที่เกิดขึ้นหรือผลงานที่ผู้ยื่นทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จ ผู้เข้าประกวดนำไปปรับปรุงพัฒนาเกิดผลสำเร็จ หรือได้ผลดีเป็นรูปธรรมชัดเจน หรือการพัฒนาต่อยอดผลงานเดิมทำให้เกิดผลลัพธ์ดีขึ้นอย่างชัดเจน